

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo công tác kiểm sát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII¹, Ban Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức họp thẩm tra Báo cáo số 681/BC-VKS ngày 06/11/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (VKSND tỉnh) về công tác kiểm sát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ban Pháp chế báo cáo kết quả như sau:

I. VỀ THỰC HIỆN CÔNG NĂM 2023

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với đánh giá của VKSND tỉnh về kết quả thực hiện công tác kiểm sát năm 2023.

1. Về lĩnh vực hình sự

Công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện chặt chẽ ngay từ khi tiếp nhận, thụ lý vụ việc², chất lượng kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo tội phạm được nâng lên, 100% tố giác, tin báo giải quyết đúng hạn, ban hành 593 yêu cầu kiểm tra xác minh; công tác kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan điều tra và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra được thực hiện thường xuyên³; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra⁴; kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố⁵; kiểm sát xét xử vụ án hình sự⁶; việc phê chuẩn

¹ Thông báo số 39/TB-TTHĐND ngày 27/10/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

² Thụ lý kiểm sát 613 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (số cũ: 68; phục hồi 17; số mới: 528 tin, tăng 47 tin (tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước); đã giải quyết 540 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, đạt 88,1%, trong đó khởi tố vụ án 368 tin, không khởi tố 145 tin, tạm đình chỉ: 27 tin). Còn lại 73 tin.

³ Đã tiến hành kiểm sát 16 lượt (Ngọc Hồi, Ia H'Drai mỗi đơn vị 03; Kon Rẫy, Đăk Tô mỗi đơn vị 02; Phòng 1, Đăk Hà, Sa Thầy, Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đăk Glei mỗi đơn vị 01); phối hợp với Công an cấp huyện kiểm tra tại Công an cấp xã 22 lượt (Tu Mơ Rông 06; Đăk Glei 05; Đăk Hà, Sa Thầy mỗi đơn vị 03; Đăk Tô, Ia H'Drai mỗi đơn vị 02; Kon Plông 01).

⁴ Kiểm sát điều tra 609 vụ/957 bị can, số mới khởi tố tăng 73 vụ/160 bị can so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan điều tra đã giải quyết 435 vụ/712 bị can, đạt 71,4%. Còn lại 174 vụ/245 bị can.

⁵ Thụ lý giải quyết 377 vụ/701 bị can (số cũ 13 vụ/20 bị can; số mới 364 vụ/681 bị can, tăng 44 vụ/ 64 bị can so với cùng kỳ năm trước). Đã giải quyết 348 vụ/640 bị can³, đạt 92,3%; 100% vụ án, bị can truy tố đúng thời hạn (vượt chỉ tiêu Quốc hội 10%), đúng tội (vượt chỉ tiêu Quốc hội 5%). Còn lại 29 vụ/61 bị can.

bất, tạm giữ, tạm giam đối tượng vi phạm thực hiện đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp oan sai.

2. Về lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và thi hành án

Hoạt động kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình⁷, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động⁸ và thi hành án được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Qua đó, đã kịp thời phát hiện một số vi phạm của các cơ quan, đơn vị trong hoạt động tố tụng⁹ và kiến nghị, yêu cầu khắc phục theo luật định.

3. Về kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được triển khai thực hiện thường xuyên, đúng quy định. Qua hoạt động kiểm sát đã kịp thời phát hiện vi phạm¹⁰ và kiến nghị khắc phục đảm bảo đúng quy định.

4. Về cải cách tư pháp và tổ chức xây dựng ngành

Công tác cải cách tư pháp và tổ chức xây dựng ngành đã được VKSND tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ bằng nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát trong toàn ngành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, vướng mắc, khuyết điểm trong hoạt động kiểm sát. Công tác xây dựng ngành được chú trọng thực hiện.

⁶ Kiểm sát xét xử sơ thẩm 387 vụ/713 bị cáo, số mới tăng 43 vụ/63 bị cáo so với cùng kỳ năm trước. Đã giải quyết: 334 vụ/566 bị cáo. Còn lại 53 vụ/147 bị can. Kiểm sát xét xử phúc thẩm: 84 vụ/129 bị cáo (số cũ 8 vụ/11 bị cáo; số mới 76 vụ/118 bị cáo). Đã giải quyết: 80 vụ/121 bị cáo (xét xử: 19 vụ/35 bị cáo; đình chỉ: 61 vụ/86 bị cáo, lý do: bị cáo rút kháng cáo). Còn lại: 04 vụ/08 bị cáo.

⁷ VKSND hai cấp đã thụ lý kiểm sát 1051 vụ, việc sơ thẩm; 42 vụ phúc thẩm. Kiểm sát 864 bản án và quyết định của Tòa án.

⁸ Thụ lý kiểm sát 47 vụ kinh doanh thương mại, lao động, 28 vụ hành chính sơ thẩm; 06 vụ án kinh doanh thương mại, lao động phúc thẩm; 64 bản án, quyết định của Tòa án.

⁹ Trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính: Sổ sách cập nhật thông tin chưa đầy đủ cột mục; Báo cáo kết quả công tác Thi hành án dân sự cung cấp cho Đoàn kiểm sát số liệu chưa đầy đủ; Vật chứng được chuyển nhưng Chi cục THADS chậm nhập kho để bảo quản; Biên bản tiêu hủy vật chứng, tài sản: thành phần hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản chưa ký vào biên bản; Hồ sơ chưa sắp xếp chưa đánh số bút lục và liệt kê đầy đủ và bảng danh mục; chậm xác minh điều kiện thi hành án để chuyển sổ theo dõi riêng đối với việc chưa có điều kiện thi hành án; Vi phạm trong việc không gửi quyết định cho VKS, chậm ra quyết định thi hành án, chậm ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng; vi phạm tiếp nhận ủy thác; vi phạm thông báo về việc thông báo điều kiện thi hành án...

¹⁰ Cơ quan điều tra không thông báo việc thụ lý bằng văn bản gửi đến người khiếu nại, không tiến hành các trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, trả lời người khiếu nại bằng văn bản mà không ra Quyết định giải quyết khiếu nại, không lập hồ sơ giải quyết khiếu nại, không thông báo việc thụ lý và quyết định giải quyết khiếu nại cho Viện kiểm sát trong thời hạn 03 ngày; Việc cập nhật thông tin vào sổ thụ lý đơn chưa đầy đủ; Hồ sơ giải quyết khiếu nại có bảng thống kê, nhưng chưa được đóng dấu bút lục và đánh số tài liệu trước khi đưa vào lưu trữ theo quy định; Cơ quan CSĐT ban hành Công văn trả lời đơn khiếu nại vi phạm về thẩm quyền giải quyết khiếu nại và hình thức văn bản giải quyết khiếu nại.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu giao theo Nghị Quyết 96 của Quốc hội và hệ thống Ngành Kiểm sát. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; việc phê chuẩn bắt, tạm giữ, tạm giam đúng pháp luật; truy tố đúng hạn, đúng tội, kháng nghị trong lĩnh vực hình, dân sự, hành chính đều đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; không để xảy ra trường hợp oan sai phải bồi thường; tỷ lệ án huỷ có lỗi của VKS thấp; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, kiểm sát thi hành án, kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện đúng quy định; các kiến nghị của VKS ở các lĩnh vực đều được chấp nhận; việc ký kết và thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả.

2. Hạn chế, khuyết điểm

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với đánh giá của VKSND tỉnh. Bên cạnh đó Ban nhận thấy việc Tòa án trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung còn xảy ra¹¹; một số cáo trạng của VKSND cấp huyện còn sai sót về biểu mẫu theo quy định; tỷ lệ kiểm sát thu hồi tài sản tham nhũng trong kỳ đạt chưa cao¹².

III. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Ban Pháp chế thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp đã đề ra và đề nghị quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, tăng cường trách nhiệm kiểm sát hoạt động điều tra, nhất là đối với các vụ án về kinh tế, môi trường.

2. Tăng cường hoạt động kiểm sát: công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; công tác giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động...; kiểm sát chặt chẽ việc tạm giữ, tạm giam, việc thực hiện các chế độ đối người bị tạm giữ, tạm giam; công tác thi hành án hình sự, dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

3. Quan tâm công tác tổ chức các phiên tòa rút nghiêm; thực hiện số hóa hồ sơ vụ án; rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp để thực hiện nhiệm

¹¹ Theo báo cáo số 103/BC-TA ngày 08/11/2023 của TAND tỉnh: Tòa án đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung 16 vụ/54 bị cáo (trong đó, có 03 vụ trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung lần 02)¹¹, việc trả hồ sơ cho Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung bảo đảm có căn cứ đúng pháp luật.

¹² Theo Báo cáo: tỷ lệ chỉ đạt 60% (1.112.571.197 đồng/1.685.300.098 đồng).

vụ đảm bảo quy định.

4. Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công chức ngành kiểm sát; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị đối với những vi phạm của các cơ quan theo quy định của pháp luật.

Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 6 xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHD.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Trần Bá Tuấn